

# LÃ o: TÆ°ng bá»«ng Tá°çt cá»• truyá»•n Bun Pi May

Ã°ng gã°p cá»§a TH  
22/02/2017

Lào: T°ng bêng Tçt cÕ truyán Bun Pi May  
\* TH

Ngày 14/4, khi gió mùa tây-nam thổi, mùa xuân rì, nhân dân các tỉnh Lào t°ng bêng tổ chức Tçt cÕ truyán Bun Pi May (Bun Hñt N-m hay Tçt Té n°Úc) vui òc mong n°Úc và cho cuộc sống sinh sôi, âm choi nÿy lÙc. Mxi quĩc gia trên thế giới đón n m mÙi theo phong tục và truyền thống riêng. Đã chào đón n m mÙi, mxi n°Úc lị có những lễ hội ào, mang -m bên s c v n hóa truyền thống của dân tộc mình. Theo thông lệ, n m mÙi của nhân dân các tỉnh Lào bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 15/4 dương lịch. Mxi khi Tçt đến xuân và, nhân dân các tỉnh Lào lị t°ng bêng tổ chức lễ hội té n°Úc. Trong lễ hội này, người dân Lào và các khách du lịch n°Úc ngoài, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo đều cùng hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của một ngày hội thnh thã.

N m nay, Tçt té n°Úc của Lào diễn ra trong ba ngày 14, 15 và 16/4. Vào ngày đầu tiên của Tçt Lào (ngày cuối cùng của n m cũ), buổi sáng người dân quét dọn, lau chùi nhà cửa sạch sẽ, chuấn bề n°Úc thim, hoa và buổi chiều, người dân trong làng tập trung ở chùa để làm lễ cúng Phật, cầu nguyện, nghe các nhà sư giảng pháp.

Tết té n°Úc ngày Tçt cÕ truyán Bun Pi May của Lào còn có nét đặc trưng là trong những ngày này không kiêng dè hay kiêng, dù có hay không có lễ vật trong xã hội cũng đều gia đình họp nhau và ăn uống hiçn sự quý trọng những người dân lên khắp người khi đến thăm. Mọi người không ché té n°Úc vào nhau mà còn té vào nhà cửa, đồ thờ cúng, súc vật và công nhân xuất hiện. Lễ hội rĩa rửa xe, bệnh tật và cầu chúc n m mÙi sống lâu, mạnh khỏe.

Tçt té n°Úc n m nay bắt đầu t°ng bêng với những hoạt động đặc trưng như lễ Nang Sangkhane (Nàng Chúa Xuân), t m t°ng, lễ chùa cầu may và té n°Úc tại trung tâm thị trấn Vientiane

Bên cạnh các nghi thức trên, trong thời gian lễ hội, một số hoạt động vui chơi khác cũng diễn ra theo sông Mekong như chèo thuyền biểu diễn của các nhóm nghệ dân gian, thi thả bóng chuyán, bóng đá trên cát và xây lâu đài cát.

Tại hai tỉnh Champassak và Savannakhet (Bắc Lào) và tỉnh Luang Prabang ở miền Nam, những lễ hội du lịch nổi tiếng của Lào cũng tổ chức các lễ hội truyền thống, trưng bày sản phẩm thủ công và bán nông sản của vùng.

Tçt cÕ truyán của nhân dân các tỉnh Lào n m nay cũng diễn ra trong bối cảnh người dân các n°Úc đang t°ng bêng kỷ niệm 60 n m ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hàng năm 40 n m ngày Quốc khánh và chuấn bề cho lễ hội mừng toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu n m 2016.